

ปกิณกะ

ชมรมผู้บริจาคโลหิตครบ 100 ครั้ง

นับแต่งานบริการโลหิตได้เปิดกิจกรรมขึ้นในประเทศไทย ภายใต้การดำเนินงานของสภากาชาดไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2495 เป็นต้นมา มีประชาชนศรัทธาบริจาคโลหิตจากครั้งแรก และต่อไปครบกำหนดอีก 3 เดือน เรื่อย ๆ มาอย่างต่อเนื่องจนเกิดมีผู้บริจาคโลหิตเกิน 100 ครั้ง เป็นจำนวนหลายร้อยท่าน ซึ่งบุคคลเหล่านี้ล้วนแต่มีกุศลจิตมุ่งมั่นและเสียสละอย่างยิ่งที่จะช่วยเหลือเพื่อนร่วมทุกข์ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆ และยังเป็นบุคคลที่พร้อมจะให้การสนับสนุนและช่วยเหลือกิจกรรมงานบริการโลหิตอื่น ๆ อีกเช่นการไปเยี่ยมเยียนหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต หรือการเป็นวิทยากรอาสาสมัครเชิญชวนบริจาคโลหิต

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ได้ก่อตั้งชมรมผู้บริจาคโลหิตครบ 100 ครั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2536 จากทะเบียนผู้บริจาคโลหิตทั่วประเทศของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ถึงสิ้นปี พ.ศ.2538 มีผู้บริจาคโลหิตครบ 100 ครั้ง เป็นจำนวนถึง 588 ท่าน มีชื่อย่อว่า "ผบ.100" ชื่อเต็มภาษาอังกฤษว่า Thai Red Cross Hundred Time Blood Donors Club ชื่อย่อว่า HBC เป็นศูนย์รวมของผู้บริจาคโลหิต เกิน 100 ครั้ง ได้พบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม นอกจากจะใช้เป็นแกนนำในการจัดหาผู้บริจาคโลหิตให้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นแล้วยังเป็นจุดประชาสัมพันธ์การบริจาคโลหิตให้ประชาชนทั่วไปได้เห็นเป็นแบบอย่างของการเสียสละเพื่อให้เป้าหมายในการจัดหาโลหิตบริจาคที่ได้มาด้วยความสมัครใจและเต็มใจให้มีทั้งปริมาณและคุณภาพมากยิ่งขึ้น

สมาชิกของชมรมประกอบด้วยผู้บริจาคโลหิตซึ่งบริจาคครบ 100 ครั้งขึ้นไปทุกท่านที่ลงทะเบียนไว้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ตั้งแต่ครั้งแรกถือเป็นสมาชิกประเภทสามัญโดยอัตโนมัติ ส่วนสมาชิกกิตติมศักดิ์ได้แก่ผู้ที่ได้รับเชิญเข้ามาช่วยงานของชมรมฯ และสมาชิกสมทบคือผู้บริจาคโลหิตที่ยังบริจาคไม่ถึง 100 ครั้ง แต่ได้รับเชิญหรือสมัครเข้าช่วยงานของชมรมฯ

วัตถุประสงค์ของชมรมฯ ที่ออกไว้ในระเบียบของชมรมฯ มีดังนี้

1. เพื่อให้สมาชิกชมรมฯ ได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมสนับสนุนศูนย์บริการโลหิตเพิ่มขึ้น และคณะกรรมการจัดหาและส่งเสริมผู้ให้โลหิต สภากาชาดไทย
2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้สมาชิกชมรมฯ มีความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับงานบริการโลหิต เพื่อที่จะนำไปชี้แจงและเชิญชมรมผู้ที่ประสงค์จะบริจาคโลหิต เพื่อให้มีผู้บริจาคโลหิตเพิ่มมากขึ้น
3. เพื่อให้ความร่วมมือและประสานประโยชน์กับหน่วยงานและองค์การของรัฐ และเอกชนในการบริการที่เป็นประโยชน์ด้านต่าง ๆ เท่าที่ชมรมฯ จะทำได้
4. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินกิจกรรม การพัฒนาสังคม โดยไม่เกี่ยวกับการเมือง
5. เพื่อส่งเสริมช่วยเหลือสมาชิกของชมรมฯ ในการที่สมาชิกประสบปัญหา ตลอดจนเพื่อทราบความเคลื่อนไหวของสมาชิก

สถานที่ทำการของชมรมฯ คือศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ถ.อังรีนงด์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โดยมีแผนกประชาสัมพันธ์และจัดหาผู้บริจาคโลหิต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติเป็นแกนกลางในการประสานงาน และได้จัดทำทำเนียบนามสมาชิกชมรมฯ ซึ่งประกอบด้วยรูป ชื่อ ที่อยู่ วันเดือนปีเกิด ที่ทำงานและประวัติครอบครัวสั้น ๆ เลขที่บัตรประจำตัวผู้บริจาคโลหิตและวันที่และสถานที่ บริจาคครบ 100 ครั้ง

ชมรมฯ นี้จึงเป็นการเปิดโอกาสให้คนกลุ่มหนึ่งได้ทำความดีสะสมตั้งแต่ต้น แต่ไม่รู้จักจบ และพัฒนากิจกรรมการทำความดีแบบครบวงจร จัดเป็นชมรมตัวอย่างที่น่ายกย่องสรรเสริญชมรมหนึ่งที่เกิดขึ้นในสังคมไทย

สร้อยสอางค์ พิภูผาสด